



ĐỀ XUẤT TĂNG THUẾ Ở CALIFORNIA NHƯNG VẮP PHẢI SỰ PHẢN ĐỐI MẠNH MẼ



Tuần trước, Ủy ban Y tế của Quốc hội đã thông qua Dự luật Quốc hội 1400, một dự luật ước tính trị giá 163 tỷ đô la, sẽ tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe một người chi trả cho tất cả cư dân California bất kể tình trạng nhập cư. Dự luật hiện được chuyển đến Ủy ban Hội đồng về Chiếm đoạt. Số phận cuối cùng của hóa đơn là không chắc chắn với thẻ giá của nó.

Tuy nhiên, một bản sửa đổi hiến pháp được đề xuất (Bản sửa đổi hiến pháp 11 của Quốc hội) sẽ tăng thuế lên 12.250 đô la cho mỗi hộ gia đình, gần gấp đôi số thu thuế vốn đã cao của bang, để tài trợ cho hệ thống chăm sóc sức khỏe dành cho một người phải trả. Tỷ lệ cận biên cao nhất trên thu nhập từ tiền lương sẽ tăng đáng kể lên 18,05%.

Ngoài ra, sẽ có một khoản thuế tổng thu nhập mới 2,3%, mức thuế cao nhất trong cả nước. Các khoản thuế mới nhằm tài trợ cho chi phí 163 tỷ đô la mỗi năm của hệ thống chăm sóc sức khỏe một người trả tiền được đề xuất. Các loại thuế mới có hình thức phụ thu đối với thuế suất cá nhân, thuế trả lương đã tốt nghiệp và thuế tổng thu nhập đối với thu nhập kinh doanh trên 2 triệu đô la.

Các doanh nghiệp ở California cũng có thể đang xem xét việc tăng thuế thất nghiệp. California đã phải vay từ chính phủ liên bang để trả trợ cấp thất nghiệp sau khi quỹ tiểu bang cạn kiệt trong đại dịch. Việc hoàn trả khoản vay có thể khiến cả nhà nước và các nhà tuyển dụng tư nhân phải trả hàng tỷ đô la.

Ngay cả khi Thống đốc Newsom có kế hoạch trả một phần nợ, có thông tin cho rằng sẽ không đủ để tránh tăng thuế đối với người sử dụng lao động. Quỹ Ủy thác Bảo hiểm Thất nghiệp của California được tài trợ bởi sự đóng góp của người sử dụng lao động nhưng khi quỹ thiếu tiền, nó phải dựa vào khoản vay với chi phí thấp từ chính phủ liên bang. Thâm hụt hiện tại ước tính vào khoảng 19,4 tỷ đô la theo ngân sách của Thống đốc. Các nhóm kinh doanh lo ngại rằng các khoản thuế tăng thêm sẽ chuyển tiền từ các chi phí hoạt động kinh doanh cần thiết, bao gồm tiền lương và các khoản đầu tư.